

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII¹, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII (sau đây viết tắt là Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri). Kết quả thẩm tra như sau:

I. VỀ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp:

1. Kết quả đạt được

Thực hiện Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri², Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, rà soát, phân loại 84 kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII theo từng lĩnh vực³ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Theo kết quả phân loại có 13 kiến nghị đã được giải quyết xong⁴; 52 kiến nghị thông tin lại với cử tri⁵; 03 kiến nghị đang xem xét giải

¹ Thông báo số 30/TB-TTHĐND ngày 22/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

² Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh.

³ Lĩnh vực giao thông vận tải: 24 kiến nghị; Tài chính, lệ phí, giá nước sinh hoạt: 05 kiến nghị; Giáo dục và Đào tạo: 02 kiến nghị; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủy lợi: 10 kiến nghị; Y tế: 04 kiến nghị; Lao động - Thương binh và Xã hội: 02 kiến nghị; Thông tin và Truyền thông: 02 kiến nghị; Khoa học và công nghệ: 01 kiến nghị; Kế hoạch và Đầu tư: 07 kiến nghị; Nội vụ: 04 kiến nghị; Công Thương: 03 kiến nghị; Tài nguyên và Môi trường: 14 kiến nghị; Xây dựng 03 kiến nghị; khu kinh tế: 02 kiến nghị; Ngân hàng: 01 kiến nghị.

⁴ Câu 4, 5, 6, 13, 17, 26, 38, 40; 46, 54, 70, 81,82.

⁵ Câu: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73,74, 75, 76, 77, 79, 83, 84.

quyết⁶; 16 kiến nghị chuyên Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề theo dõi, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết và thông tin lại cử tri⁷.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế các kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như: Giao thông, thủy lợi, đầu tư xây dựng, ô nhiễm môi trường... để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những nhu cầu cấp thiết của cử tri. Đối với những nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và chuyển nội dung đến Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và thông tin cho cử tri. Đối với các kiến nghị cần có sự phối hợp hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động có văn bản kiến nghị và chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên phối hợp để xem xét giải quyết. Nhìn chung công tác giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực. Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua theo dõi, giám sát Ban nhận thấy một số kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời nhưng chưa có kết quả cụ thể, cử tri còn kiến nghị nhiều lần như:

- Việc ban hành Phương án giá nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum⁸; việc công khai kết quả thực hiện kết luận thanh tra về quản lý đất đai, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan tại khu vực đất có nguồn gốc giao cho Lâm trường Kon Tum tại phường Duy Tân, thành phố Kon Tum⁹.

- Một số kiến nghị trả lời mới dừng lại ở việc thông tin cho cử tri, chưa cập nhật kết quả thực hiện⁽¹⁰⁾; trả lời còn chung chung, chưa xác định được thời gian sẽ xem xét bố trí nguồn lực để thực hiện⁽¹¹⁾.

⁶ Câu: 2, 71, 72.

⁷ Câu: 12, 14, 19, 20, 22, 23, 34, 36, 39, 49, 51, 56, 60, 69, 78, 80.

⁸ Câu 1: Cử tri Trần Huy Dương, tổ dân phố 11; cử tri Đinh Ngọc Thái, tổ dân phố 9, phường Quang Trung và cử tri Nguyễn Thành Long, tổ dân phố 1, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị.

⁹ Câu 2: Cử tri Lê Văn Đáo, tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đối với giải quyết 5 hecta đất Lâm trường Kon Tum tại tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, đề nghị cho cử tri biết hiện nay cấp tỉnh đã kết luận chưa và tại văn bản nào để người dân xung quanh diện tích đất này được tiếp cận, lấy căn cứ tiến hành các thủ tục hợp thức hóa giấy tờ nhà, đất liên quan.

¹⁰ Những vướng mắc trong việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt (Câu 26).

- Một số kiến nghị đã giải quyết, trả lời nhưng cử tri chưa thống nhất và tiếp tục kiến nghị gửi đến trước Kỳ họp thứ 7¹².

- Công tác phối hợp của một số đơn vị, địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, nhất là việc kiểm tra, đánh thực trạng về các vấn đề cử tri kiến nghị; công tác phối hợp thông tin, trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri ở cơ sở còn hạn chế.

II. KIẾN NGHỊ

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trong thời gian tới. Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phân loại kiến nghị cử tri theo ngành, lĩnh vực; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, trả lời. Tổng hợp báo cáo, đánh giá cụ thể về kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan, đơn vị báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị kéo dài mà cử tri còn kiến nghị nhiều lần. Đối với những kiến nghị liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; liên quan đến nguồn lực đầu tư, xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ chế chính sách xã hội... cần có kế hoạch xác định rõ lộ trình, thời gian, nguồn lực cụ thể để thực hiện và thông tin đến cử tri biết, theo dõi. Đối với những kiến nghị mang tính sự vụ, cấp thiết cần phải được chỉ đạo giải quyết ngay.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường...; chỉ đạo các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp

¹¹ Về kiến nghị đầu tư dự án làm kè chống sạt lở phía Tây hạ nguồn dự án đường và cầu nối Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 (Câu 18); Về kiến nghị tu sửa, nâng cấp bờ đập Hồ chứa 6B thuộc xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà (Câu 33); Việc kiến nghị sửa chữa, mở rộng đường Tỉnh lộ 671 đoạn từ xã Hà Môn đi xã Ngọc Wang (Câu 37); Về kiến nghị đầu tư nguồn lực cho huyện Đăk Hà, huyện Ngọc Hồi (Câu 42, Câu 52); Về kiến nghị thấp sáng hệ thống điện công lộ trên Quốc lộ 40 đoạn từ thôn Đăk Răng đến vòng xoay trạm thu phí cũ thôn Iệt, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (Câu 57); Các kiến nghị sửa chữa đường giao thông của cử tri huyện Tu Mơ Rông (Câu 61, Câu 62, Câu 63)...

¹² Câu 17: Cử tri Trần Xuân Lạng, tổ dân phố 3, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị về các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ Tỉnh lộ 671 với đường tránh thành phố Kon Tum thuộc xã Đăk Cẩm; Câu 44: Cử tri A Wu, thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà kiến nghị về việc liên kết trồng cao su của hộ gia đình bà Y Choi với Nông trường Cao su Ngọc Wang nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ.

thực hiện đúng lời hứa đã cam kết với cử tri và Hội đồng nhân dân.

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến cơ sở; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt kịp thời.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật và tham gia giải quyết tốt các kiến nghị từ cơ sở.

3. Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu trong việc thông tin, tuyên truyền, giải thích những vấn đề cử tri kiến nghị và những nội dung đã được cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết theo quy định. Thường xuyên giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các ngành, đơn vị, địa phương.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, giải thích về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận của người dân khi triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 7 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trần Bá Tuấn